

THAM LUẬN

Kinh nghiệm và giải pháp giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Kính thưa Chủ tọa Hội nghị!

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa toàn thể Hội nghị!

Lời đầu tiên cho phép tôi được gửi đến các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu tham dự Hội nghị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

Được sự phân công của Ban Tổ chức Hội nghị, thay mặt Thường trực HĐND thị xã Chơn Thành tôi xin trình bày tham luận về “**Kinh nghiệm và giải pháp giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025**”, cụ thể như sau:

Kính thưa toàn thể Hội nghị!

Điều 113 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Hội đồng nhân dân (HĐND) giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của HĐND”. Xác định việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia là những chương trình lớn, có ảnh hưởng sâu rộng đến một bộ phận người dân. Vì vậy, Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã Chơn Thành đồng tình cao với chủ đề Hội nghị lần này. Chúng tôi cho rằng việc trao đổi về kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia là nội dung quan trọng, cần thiết, nhằm trao đổi những kinh nghiệm hay, đưa ra những giải pháp hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp. Sau đây tôi xin trao đổi thêm một số ý kiến và chia sẻ kinh nghiệm của Chơn Thành về một số giải pháp giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Trong những năm qua, Thường trực HĐND, các Ban HĐND thị xã đã thành lập 5 đoàn giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, riêng 6 tháng đầu năm 2024 đã thực hiện giám sát công tác giảm nghèo bền vững tại 04 xã, phường và phòng Lao động Thương binh và Xã hội; theo đó trong giai đoạn 2021-2024 trên địa bàn thị xã đã thực hiện giảm 24 hộ nghèo, đến thời điểm hiện tại toàn thị xã còn 09 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 0,03% (trong đó không còn hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số).

Để thực hiện tốt công tác giám sát việc thực hiện Chương trình mục

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (sau đây gọi tắt là chương trình) trong thời gian qua, Thường trực HĐND thị xã đã thực hiện đầy đủ theo quy trình giám sát, cụ thể:

1. Xây dựng kế hoạch giám sát

Để xây dựng kế hoạch giám sát, Thường trực HĐND và các Ban HĐND thị xã đã chủ động thực hiện công tác tổng hợp số liệu, nghiên cứu kỹ các mục tiêu, chỉ tiêu của từng dự án, tiểu dự án trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, nghiên cứu, trao đổi, học hỏi việc xây dựng kế hoạch giám sát lĩnh vực này của Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh và chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy để có sự lồng ghép, phối hợp đảm bảo chất lượng. Việc lựa chọn đúng thời điểm giám sát có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả giám sát. Đối với việc giám sát nội dung này, Thường trực HĐND thị xã thường lựa chọn vào thời điểm quý 3 hoặc quý 4 của năm để vừa đánh giá được kết quả thực hiện của năm đó, vừa nắm được phương hướng, nhiệm vụ của năm tiếp theo. Đồng thời, việc xây dựng đề cương báo cáo giám sát, các biểu mẫu phải đảm bảo vừa chi tiết vừa có tính tổng hợp khái quát được vấn đề đề các cơ quan, đơn vị được giám sát có cơ sở xây dựng báo cáo đúng trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các nhận định, đánh giá, giải pháp khắc phục tồn tại, có ý kiến, kiến nghị xác đáng.

2. Chuẩn bị những việc trước khi giám sát

Thường trực HĐND thị xã giao Văn phòng HĐND và UBND thị xã thu thập đầy đủ, đồng bộ các văn bản chỉ đạo, các quy định (Quyết định, Nghị quyết của cấp ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, kế hoạch của UBND tỉnh...) liên quan đến việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững để cung cấp cho các thành viên Đoàn giám sát nghiên cứu. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND thị xã sẽ thông qua các kênh (tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, văn bản ban hành của các đơn vị...) để thu thập thông tin về tình hình thực hiện, chấp hành nhiệm vụ này tại địa phương, cơ quan, đơn vị, từ đó nắm bắt thực trạng về nội dung, đối tượng giám sát; trên cơ sở đó, tổ chức họp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Đoàn giám sát.

3. Tổ chức giám sát

Để đợt giám sát thành công, Thường trực HĐND thị xã nhận thấy việc tổ chức cuộc giám sát cần theo đúng kế hoạch đã ban hành, để các thành viên Đoàn giám sát tham dự đầy đủ, đồng thời các đơn vị được giám sát có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về báo cáo cũng như bố trí các thành phần tham dự buổi giám sát.

Khi thực hiện giám sát, Trưởng Đoàn giám sát có vai trò hết sức quan trọng; Trưởng đoàn phải gọi mở các nội dung cần quan tâm như: việc phối hợp giữa các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện chương trình; công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của chương trình; tình hình huy động, phân bổ, sử dụng các nguồn vốn để thực hiện chương trình; các khó khăn, hạn chế trong việc thực hiện từng tiểu dự án, dự án của Chương trình....để các thành viên

đoàn giám sát cho ý kiến và yêu cầu đơn vị được giám sát, đơn vị liên quan giải trình, làm rõ tại buổi giám sát.

Khi giám sát trực tiếp tại đơn vị, nếu có nội dung chưa rõ, chưa thống nhất với báo cáo hoặc báo cáo chưa trung thực,... thì thành viên Đoàn giám sát phải yêu cầu đơn vị được giám sát cung cấp bổ sung văn bản, tài liệu để giải trình, làm rõ; trường hợp không cung cấp ngay được hoặc cung cấp chưa đủ, Trưởng Đoàn giám sát có ý kiến cụ thể về nội dung này để đơn vị được giám sát biết những nội dung còn tồn tại.

4. Giám sát thực hiện các kiến nghị sau giám sát

Đây là nội dung rất quan trọng để đảm bảo các kiến nghị của Đoàn giám sát với các đơn vị được giám sát thực hiện nghiêm túc; đồng thời phản ánh được hiệu quả của cuộc giám sát chuyên đề. Từ thực tiễn hoạt động giám sát của Thường trực HĐND thị xã trong thời gian qua, chúng tôi thấy các kiến nghị sau giám sát đạt hiệu quả, giúp các đơn vị được giám sát sửa chữa, khắc phục những tồn tại, hạn chế Đoàn giám sát chỉ ra, góp phần thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã.

Kính thưa toàn thể hội nghị!

Qua thực tế tổ chức thành công các cuộc giám sát về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Thường trực HĐND thị xã xin đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả giám sát nội dung này, cụ thể:

Thứ nhất, chương trình, kế hoạch giám sát phải thể hiện đầy đủ nội dung, đối tượng, thời gian, được Thường trực, các ban HĐND xây dựng, thông qua từ kỳ họp giữa năm trước. Thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung giám sát, xây dựng đề cương chi tiết, tập trung vào các vấn đề trọng tâm cần đánh giá làm rõ. Đồng thời, xây dựng đề cương báo cáo giám sát, các biểu mẫu thống kê gửi đơn vị chịu sự giám sát để họ có cơ sở xây dựng báo cáo đúng trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các nhận định, đánh giá, giải pháp khắc phục tồn tại, có ý kiến, kiến nghị xác đáng. HĐND phường lựa chọn vấn đề và cách làm đúng, phân bổ thời gian, nhân lực hợp lý cũng là yếu tố quyết định thành công của các cuộc giám sát.

Thứ hai, Trước khi giám sát, Trưởng đoàn giám sát phân công nhiệm vụ cụ thể để các thành viên nghiên cứu trước tài liệu, nắm chắc văn bản pháp luật liên quan để khi thực hiện chất vấn, trao đổi với đơn vị chịu sự giám sát hiệu quả sẽ cao. Trong quá trình giám sát, đoàn làm việc trên tinh thần khách quan, dân chủ, đi thẳng vào các vấn đề cần quan tâm để đánh giá, phân tích, làm rõ.

Thứ ba, lựa chọn thành phần đoàn giám sát gồm Thường trực, các ban HĐND, đại diện các ngành, đơn vị liên quan đến việc thực hiện chương trình như: phòng Tài chính-Kế hoạch, phòng Kinh tế, phòng giáo dục và Đào tạo, phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Y tế... Các thành viên đoàn giám sát chủ động, tích cực tham gia giám sát theo đúng kế hoạch, thảo luận, trao đổi đúng nội dung giám sát. HĐND phường gửi kế hoạch ghi rõ nội dung và thời gian tiến hành sớm để các đơn vị chủ động công việc, cử cán bộ hiểu rõ lĩnh vực

cần giám sát tham gia cùng đoàn. Lựa chọn đúng và phát huy vai trò của từng thành viên đoàn giám sát sẽ giúp giải quyết thỏa đáng ngay tại hội trường những tồn tại, hạn chế, kiến nghị, đề xuất của đối tượng chịu sự giám sát. Làm tốt điều này việc tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả giám sát được thuận lợi, ngắn gọn, xúc tích, nhận định đầy đủ, chính xác tình hình, đúng trọng tâm.

Kính thưa các vị đại biểu !

Thưa toàn thể Hội nghị !

Trên đây là nội dung tham luận của Thường trực HĐND thị xã Chơn Thành về “***Kinh nghiệm và giải pháp giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025***”. Đây là những vấn đề mang tính chất trao đổi, thảo luận tại Hội nghị này để các đại biểu tham khảo, nhằm từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND nói chung và công tác ban hành Nghị quyết nói riêng, đề nghị các vị đại biểu tiếp tục nghiên cứu, trao đổi.

Xin kính chúc các đồng chí chủ trì Hội nghị, các quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!